

# นักการเมือง บัดเซม็อบป่า

## ไม่เคยคิดสร้าง คฤหาสน์100ล.

นักการเมืองคนดังภาคใต้ บัดไม่รู้ไม่เห็นกรณีรุกป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อปลูกคฤหาสน์หลังใหญ่มูลค่ากว่า 100 ล้าน **◆ อ่านต่อหน้า 9**

### เซม็อบป่า □ ต่อจากหน้า 1

เนื้อที่ 158 ไร่ หลังถูกเจ้าหน้าที่เขตรวจยึด แต่คนดูแลบ้าน-คนงานเผยถูกว่าจ้างมาเฝ้าสวนยางพาราของนักการเมืองระดับชาติเจ้าหน้าที่เผยเคยจับดำเนินคดีผู้บุกรุกแล้ว 7 คดี ส่วนแปลงที่ปลูกบ้านหลังใหญ่อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องต่อมามีการร้องเรียนว่านายทุนคนเดิมขยายพื้นที่บุกรุกเขตป่าสงวนอีกกว่า 2,000 ไร่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 ส.ค. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.เลย พล.ต.วรทัต สุพัฒนานันท์ ผบ.กองกำลังรักษาความสงบ

จังหวัดทหารบกเลย พ.อ.สมหมาย บุษบาเสมา การ กองยุทธการ กองทัพภาคที่ 2 เจ้าหน้าที่สำนักงานกรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ภูหลวงและเจ้าหน้าที่รักษาป่า ลย.13 นาสี นำกำลังเขตรวจยึดบ้านพักขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 100 ล้านบาทบนเนื้อที่ 158 ไร่ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขากแก้ว และป่าดงบากชม ท้องที่บ้านโนนทอง หมู่ 10 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย

สำหรับบ้านหลังนี้เป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ ตัวบ้าน ผงึง เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์

ทำด้วยไม้สักทั้งหลัง ส่วนบันไดทำด้วยไม้ประดู่และไม้มะค่า บริเวณหลังบ้านกำลังสร้างสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ แต่ละจุดในบริเวณบ้านติดตั้งด้วยกุญแจไฮเทคปิด-เปิดด้วยรหัสตัวอักษรเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังรอบพื้นที่พบคนงานชาย-หญิงและลูกคนงาน รวม 20 คน กำลังหุงหาอาหารหลังจากกรีดขางพาราในเรือนแถวคนงานที่ปลูกเป็นที่พัก

เจ้าหน้าที่จึงนำคนงานทั้งหมดมาสอบสวนภายในบ้านโดยมีนายวัฒนา ศรีแสง อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 148 หมู่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี รับสารภาพว่าเป็นผู้ดูแลบ้าน และดูแลคนงานกรีดขางทั้งหมด นายวัฒนา กล่าวว่านายทุนพรไม่ทราบนามสกุล ซึ่งเป็นญาติของตนใน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นผู้ว่าจ้างมาอีกทอดหนึ่ง เพื่อให้มาเฝ้าสวนยางพาราของนักการเมืองคนดังระดับชาติในภาคใต้ โดยมาทำงานได้ปีกว่า ได้รับค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท และส่วนแบ่งจากการกรีดขางอีกจำนวนหนึ่ง

ทางด้านนายขงยุทธ ชำนาญรบ ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยกล่าวว่า เรื่องเดิมตั้งแต่ปี 53-56 มีนายทุนจากภาคใต้ เข้ามากว้านซื้อที่ดินเพื่อปลูกยางพาราเป็นจำนวนมากภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขากแก้ว และป่าดงบากชม มีการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่มีเครื่องปั้นไฟด้วยน้ำมันเพื่อให้แสงสว่างกับบ้านพักคนงาน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจึงเข้าทำการจับกุมดำเนินคดีแก่ผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแห่งนี้แล้ว 7 คดี รวมพื้นที่ป่าที่บุกรุก 719 ไร่ อยู่ในระหว่างดำเนินคดี ส่วนแปลงที่ปลูกบ้านหลังใหญ่เนื้อที่ 158 ไร่ อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องต่อมามีการร้องเรียนจากชาวบ้านย่านใกล้เคียงในพื้นที่ ว่านายทุนคนเดิมมีการขยายพื้นที่บุกรุกเข้าไปในเขตป่าสงวนฯ อีกกว่า 2,000 ไร่ วันนีจึงสนธิกำลังเข้ามาตรวจสอบและยึดพื้นที่กัน



◀ **บุกยึด...นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.เลย** นางจันท.ทหาร-ป่าไม้ บุกยึดคฤหาสน์ไม้สักสุดหรู (ภาพเล็ก) ในเนื้อที่ 158 ไร่ มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท หลังตรวจสอบพบว่าบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขากแก้วและป่าดงบากชม อ.เชียงคาน จ.เลย โดยคนดูแลอ้างเป็นของนักการเมืองใหญ่ภาคใต้ซื้อไว้ทำสวนยางพารา

ขณะที่ พ.อ.สมหมาย กล่าวว่าได้รับคำสั่งจากแม่ทัพภาคที่ 2 ให้มาดำเนินการยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก และการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าสงวนในเขต จ.เลย โดยมีนักการเมือง และนายทุนเข้ามาซื้อที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เหมาะสม จึงมีคำสั่งให้หน่วยป้องกันและรักษาป่า ลย.13 เข้ารื้อถอน และตัดต้นยางที่รุกป่าสงวนจำนวน 528 ไร่

ต่อมา ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามนักการเมืองระดับชาติคนดังกล่าว ได้รับคำตอบว่ายังไม่ทราบรายละเอียด แต่ยืนยันว่าไม่เคยมีที่ดินหรือทำธุรกิจอื่นใดหรือมีบ้านพัก หลังใหญ่รวมถึงการปลูกยางพาราในพื้นที่ จ.เลย หรือพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจากภาคใต้ ส่วนที่ถูกชดทอนนั้นต้องไปว่ากันที่ขั้นตอนของกฎหมายหลังทราบข่าวยอมรับว่าตกใจมาก แต่ก็พร้อมจะยืนยันความบริสุทธิ์

ส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ย่นสนามบินน้ำ นายดำรงค์ พิเดช ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และอดีตรัฐมนตรีอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เดินทางมายัง ป.ป.ช. เพื่อยื่นข้อมูลกรณีการออกเอกสารสิทธิที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.กลาง จ.ภูเก็ต ให้แก่นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช. โดยมีนายวิทยา อาคมพิทักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้รับหนังสือแทน นายดำรงค์กล่าวว่าตั้งแต่ปี 2507 มีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารวก-เขาเมืองได้เวนคืนเอกสารสิทธิ ส.ก.1 ทั้งหมดแล้ว โดยรายสุดท้ายคือ คือนายเล็ก สงวนวงศ์ กับนางเชย เพชรกุล ดังนั้นหากมีผู้ใดนำ ส.ก.1 ไปออกเอกสารสิทธิประเภทอื่น สามารถเพิกถอนและจับกุมดำเนินคดีได้ทันทีตนจึงเข้ามายื่นข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติมให้กับ ป.ป.ช.